

ปรับปรุงตำราเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยทันสมัยปี 60

นำเสนอเมื่อ : 16 ธ.ค. 2559

กระทรวงศึกษาธิการมั่นใจปรับปรุงเนื้อหาหนังสือเรียนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นปัจจุบัน
ดำเนินการทันเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 แนนอน พร้อมจัดทำเอกสารความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ
และพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 10 ให้โรงเรียนใช้ประกอบการสอน

วันนี้ (15 ธ.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องของกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นปัจจุบัน
ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบหลักสูตรและหนังสือเรียน ซึ่งจากการวิเคราะห์เบื้องต้นของทั้ง 3 หน่วยงาน พบว่า
ในหลักสูตรแทบจะไม่ต้องปรับอะไรมาก
แต่ในส่วนของหนังสือเรียนต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดใหม่ให้เป็นปัจจุบัน
ซึ่งหลักๆจะเป็นหนังสือเรียนในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ภาษาไทย และพระพุทธศาสนา

ปลัดศธ. กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะมีการดำเนินงานใน 2 ส่วน
คือ 1.จัดทำเอกสารความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และ 2.แต่ละหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด
จะปรับปรุงหนังสือเรียนในส่วนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นปัจจุบัน
ทั้งในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10
ที่ต้องเขียนใหม่เพิ่มเติม เช่น เรื่องพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี คำที่ใช้เรียกพระบรมวงศานุวงศ์
การจัดโต๊ะหมู่ที่ต้องเปลี่ยนภาพพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น

“การจัดทำหนังสือเรียนใหม่ดังกล่าว สามารถดำเนินการให้เด็กมีหนังสือเรียนทัน เปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 อย่างแน่นอน โดย สพฐ.ได้กำหนดปฏิทินให้ทุกสำนักพิมพ์ส่งต้นฉบับ และ ผู้เชี่ยวชาญ
สพฐ.ตรวจให้เสร็จในเดือนมกราคม ให้สถานศึกษาสั่งซื้อภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
ซึ่งเป็นการสั่งซื้อพร้อมกันหนังสือในโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพทุกวิชา ทั้งนี้
สพฐ.จะประกาศรายชื่อหนังสือเรียนที่โรงเรียนสามารถเลือกสั่งซื้อได้ตามโครงการเรียนฟรี บนเว็บไซต์
สพฐ.ซึ่งหนังสือบางส่วนที่อยู่ในข่ายต้องปรับปรุงแก้ไข สพฐ.จะทำหมายเหตุกำกับไว้ว่า
อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหาและจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ในส่วนของ สอศ.และ กศน.ก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหา
โดยเฉพาะ กศน.จะสั่งซื้อหนังสือเมื่อทราบจำนวนผู้เรียนแน่นอนแล้ว”ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว.

ขอบคุณที่มาจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559](#)